

Số: /BC-BCĐ

Lục Bình, ngày tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Lục Bình

Thực hiện Kế hoạch 209/KH-BCĐ ngày 08/8/2023 của Ban Chỉ đạo phát triển Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Bạch Thông về kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2023. BCĐ phát triển Văn hóa Thể thao và Du lịch xã Lục Bình báo cáo cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

Lục Bình là xã vùng III của huyện Bạch Thông, cách trung tâm huyện 9 km, xã có diện tích tự nhiên 2.868,73ha, được chia thành 8 thôn với 676 hộ, 2.692 nhân khẩu, có 3 dân tộc chính là Tày, Kinh, Nùng cùng sinh sống. Trên địa bàn xã 92 hộ nghèo, chiếm 13,61%; có 107 hộ cận nghèo, chiếm 15,83%. Nghề nghiệp chính chủ yếu là canh tác nông nghiệp. Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển; cơ sở hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng; đời sống của Nhân dân dần được cải thiện, có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn, do đó đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

- Việc thành lập, kiện toàn ban Chỉ đạo cấp xã: UBND xã đã củng cố và kiện toàn Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND xã Lục Bình về việc kiện toàn BCĐ phát triển Văn hóa - Thể thao Và Du lịch xã.

- Xây dựng kế hoạch: BCĐ xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND xã Lục Bình về việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn xã Lục Bình giai đoạn 2022-2026.

+ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND xã Lục Bình về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn xã.

- Tổ chức triển khai kế hoạch: BCĐ đã tham mưu với lãnh đạo UBND xã, phối hợp với UB MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể và các ông (bà) trưởng thôn tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã và tổ chức thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

1.1 Kết quả thực hiện 5 nội dung của Phong trào

- **Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”:** Trong năm qua, phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo được Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ quan tâm, tích cực vận động Nhân dân đóng góp và ủng hộ như: xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo,...từ các nguồn kinh phí hỗ trợ đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 16 hộ nghèo với tổng số tiền là 792.400.000 đồng (*trong đó có 01 hộ được hỗ trợ 66,4 triệu đồng, 11 hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, 04 hộ được hỗ trợ 44 triệu đồng/hộ*). Nhân dịp Tết Nguyên đán đã tặng 207 suất quà, số tiền 65.000.000 đồng. Tổ chức phát gạo cứu đói Tết Nguyên đán và cứu đói giáp hạt cho 44 hộ, 113 khẩu, 2.565 kg. Bên cạnh đó thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn xã...đã có nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả khác.

- **Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật**

+ *Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:* Đối với việc cưới, việc tang: Trong năm 2023, hầu hết các đám cưới, đám tang được diễn ra lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, đúng với quy ước, hương ước, thuần phong mỹ tục của từng dân tộc, các thủ tục ngày càng gọn nhẹ, không rườm rà, tốn kém. Những hủ tục lạc hậu, những hiện tượng mê tín dị đoan trong việc tang trên địa bàn xã đã giảm đi rõ rệt. Trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn xã có 10 cặp kết hôn, 11 trường hợp khai tử. Đối với lễ hội: Hội xuân trên địa bàn xã được tổ chức vào dịp tết Nguyên đán. Tại Hội xuân diễn ra các trò chơi dân gian như: tung còn, kéo co, bịt mắt đánh trống, bóng chuyền hơi,... Hội Xuân Quý Mão của xã diễn ra sôi nổi, an toàn, lành mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong xã và các xã lân cận.

+ *Về thực hiện kỷ cương pháp luật:* Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thường xuyên được triển khai, thực hiện với khẩu hiệu “*Sống và làm việc theo pháp luật*”; công tác vận động Nhân dân tham gia phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*” đã góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

- **Xây dựng môi trường văn hóa:** Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn xây dựng môi trường văn hóa bằng nhiều nội dung, hình thức khác nhau, cụ thể: các cơ quan, đơn vị đều đưa nội dung ứng xử văn hóa trong thực thi công vụ,

phục vụ Nhân dân vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các đơn vị trường học đều xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện, học sinh tích cực; các thôn đều có quy định cụ thể trong bản quy ước, hương ước về trách nhiệm của mỗi gia đình, công dân đối với việc xây dựng môi trường văn hóa cũng như việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó việc chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa còn được cụ thể hóa gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo...luôn được thực hiện. Các hội đoàn thể tổ chức nhiều đợt phát động, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng đoạn đường hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Triển khai thực hiện xây dựng mô hình tự quản xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- **Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao:** Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm thực hiện phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế của địa phương. Đến nay trên địa bàn xã có 01 nhà văn hóa cấp xã đạt chuẩn tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 4 thôn có nhà văn hóa, 4 thôn nhà văn hóa đang được xây dựng; có 6/8 thôn có sân bóng chuyền hơi. Do điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách chủ yếu từ nguồn Trung ương cấp. Do vậy việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, đặc biệt là các thiết chế bên trong nhà văn hóa thôn như thiết bị âm thanh, tủ sách, bàn ghế..., xã chưa có khu thể thao đạt chuẩn.

- **Xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh:** Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được Cấp ủy, chính quyền quan tâm, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, và quần chúng Nhân dân với nhiều hình thức phong phú như tổ chức các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Cấp ủy cơ sở; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên môn...Việc giáo dục chính trị tư tưởng đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, thực hiện nghiêm quy chế cơ quan, đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

1.2. Kết quả thực hiện 7 Phong trào

- **Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”**: Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Các nội dung, tiêu chí của phong trào đã được Ban Chỉ đạo triển khai, quán triệt đến từng gia đình, địa bàn dân cư. Nhiều hộ gia đình đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thực hiện Phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng Gia đình văn hóa hằng năm đều thực hiện đúng quy định và được công bố, khen thưởng tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) hằng năm đã tạo nên khí thế thi đua trong cộng đồng dân cư. Ngay từ đầu năm UBND xã đã triển khai đến các thôn việc đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, kết quả đăng ký gia đình văn hóa 660/676 hộ đạt 97,6%;

- **Mặt trận tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”**: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai từ năm 2016, hướng đến việc củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững. Trong quá trình triển khai, MTTQ đã chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 05 nội dung cuộc vận động gắn với nhiệm vụ cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- **Phong trào xây dựng “làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị**: Phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hóa” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, sâu rộng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của Nhân dân, các khu dân cư đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hương ước, quy ước ở khu dân cư. Ngay từ đầu năm UBND xã đã triển khai đến các thôn việc đăng ký khu dân cư văn hóa, kết quả khu dân cư văn hóa đăng ký 8/8 thôn đạt 100%.

- **Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”**: Ngay từ đầu năm các cơ quan, đơn vị đã phổ biến các tiêu chí đến CBCNVCLĐ trong cơ quan để cùng nhau xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, tăng cường hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thường xuyên ở cơ sở, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước...Kết quả năm 2023, trên địa bàn xã có 4/4 cơ quan đăng ký danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- **Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”**: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển sâu rộng đối với tất cả các đối tượng trên địa bàn xã, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên, người lao động; các loại hình tập luyện TDTT được thành lập dưới nhiều hình thức như Câu lạc bộ TDTT, các điểm tập luyện TDTT trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư..., trong đó có nhiều câu lạc bộ, điểm tập luyện hoạt động có hiệu quả góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT trong toàn xã. Trong năm 2023, xã đã thành lập đoàn vận động viên tham gia Hội xuân tại lễ hội Lồng tồng với môn Bóng chuyền da. Tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày toàn dân rèn luyện tập luyện sức khỏe, Hội xuân, Ngày Quốc tế hạnh phúc...

- **Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”**: Phong trào “Học tập, lao động, sáng tạo”, xây dựng cơ quan văn hóa và nhiều phong trào khác trên địa bàn xã được triển khai có hiệu quả, nhất là trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, Nhân dân lao động, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng KHCN hiện đại vào chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh, phát huy những ý tưởng sáng tạo của tập thể, cá nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, trường học chú trọng, đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc; công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu vào sản xuất được chú trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp đã đưa năng suất cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng.

- **Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”**: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chính là nền tảng để xây dựng gương người tốt, việc tốt. Trong năm qua, Ban Chỉ đạo các cấp đã cụ thể hoá từng tiêu chí cụ thể về gương người tốt, việc tốt trong tất cả các ngành, lĩnh vực như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác... qua các phong trào thi đua đã có nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến.

1.3 Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Kinh phí cấp cho phong trào năm 2023 cấp cho khu dân cư là 48.000.000 đồng.

1.4 Việc cập nhật, sử dụng và quản lý sổ vàng: Sổ vàng của xã do công chức Văn hóa - Xã hội quản lý, sổ vàng của thôn do trưởng thôn quản lý và cập nhật đầy đủ thông tin hàng năm theo quy định.

2. Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: Kết quả triển khai, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hương ước, quy ước của các thôn trên địa bàn, UBND xã đã triển khai công văn số Công văn số 135/UBND-VX về việc hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn.

3. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

- Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023. Thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm công chức chuyên môn đã tham mưu với BCD xây dựng kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND xã về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn xã.

- Việc ban hành văn bản, duy trì mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương: Tổ chức các hoạt động nhân ngày 28/6 trên địa bàn quản lý. Tổ chức treo 01 băng rôn kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Hiện nay trên địa bàn xã có 8 địa chỉ tin cậy

- Từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không xảy ra vụ bạo lực gia đình.

- Công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình: Theo kế hoạch bộ phận tư pháp xã thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp tại 8/8 thôn với các nội dung như: Tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, luật bình đẳng giới, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, ATGT...

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Một số ít bộ phận Nhân dân chưa nhận thức được đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, nên việc triển khai tổ chức hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong công tác vận động đông đảo quần chúng tham gia.

Việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là các điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên, người cao tuổi, nhà văn hóa thôn và trang thiết bị của các thôn còn thiếu.

Kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo chưa đáp ứng được các hoạt động của phong trào nên khó khăn cho việc tổ chức sơ kết, tổng kết và công tác thi đua khen thưởng.

2. Thực hiện hương ước, quy ước: Nhiều người dân trong thôn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hương ước, quy ước trong tự quản cộng đồng thôn. Một số thôn đã xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước nhưng do làm chưa tốt công tác tuyên truyền đến bà con Nhân dân nên việc thực hiện hương ước, quy ước chưa thực sự được tốt dẫn đến hiệu quả và tác dụng thực tế của thiết chế này đối với quản lý cộng đồng chưa cao.

3. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình: Không có nguồn ngân sách phân bổ riêng cho công tác gia đình, nên các nhóm phòng chống bạo lực gia đình ở các thôn gặp khó khăn, hoạt động còn hạn chế.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện: Tiếp tục xây dựng các nội dung tuyên truyền về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình dưới dạng các file có tiếng để đơn vị thuận tiện trong tuyên truyền lưu động.

Trên đây là báo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình trên địa bàn xã Lục Bình năm 2023./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Phòng VH-TT huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- Trang TTĐT xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCĐ xã;
- Lưu: VP UBND xã.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Văn Hậu**